

# Kon Tum: Khai mạc Hội báo Xuân Giáp Thìn năm 2024

15:26 17/02/2024

Tác giả: Đang cập nhật

**Ngày 16/2/2024, tại Bảo tàng tỉnh Kon Tum, Hội Nhà Báo tỉnh Kon Tum phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Hội báo Xuân Giáp Thìn 2024, với chủ đề “Hội báo Xuân Giáp Thìn 2024 - Trải nghiệm văn hóa truyền thống”.**



Lãnh đạo tỉnh cùng lãnh đạo các cơ quan báo chí, Hội Nhà báo tỉnh Kon Tum, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum cắt băng khai mạc Hội báo Xuân. Ảnh: YĐ

Đến dự lễ khai mạc có đồng chí Y Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo các cơ quan báo chí, các hội viên Hội Nhà báo tỉnh và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, nhân dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Hội báo Xuân Giáp Thìn năm 2024 là đợt sinh hoạt văn hóa tinh thần của những người làm báo trên địa bàn tỉnh. Đây cũng là dịp để người làm báo gặp gỡ, giao lưu với lãnh đạo tỉnh, các sở, ban,

ngành, địa phương về hoạt động Hội, công tác báo chí. Qua đó, khơi gợi tinh thần sáng tạo, tạo động lực để hội viên, nhà báo ngày càng có nhiều tác phẩm báo chí chất lượng, sinh động, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của địa phương, của đất nước.

Ban tổ chức cho biết, Hội báo Xuân Giáp Thìn năm nay, trưng bày trên 500 ấn phẩm của gần 80 cơ quan Hội Nhà báo các tỉnh, cơ quan báo chí trên khắp mọi miền đất nước; bao gồm các ấn phẩm của các cơ quan báo chí Trung ương; các ấn phẩm của các cơ quan báo chí các tỉnh, thành phố trong cả nước và đặc biệt là các ấn phẩm Xuân của các cơ quan báo chí tỉnh, các tập san, đặc san, bản tin của các ngành, địa phương trong tỉnh.

Ngoài ra, Hội báo Xuân năm nay còn có các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm tiêu biểu, sản phẩm nghề truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum.



Đồng chí Y Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan báo chí, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum tham quan các gian trưng bày báo Xuân tại Hội báo Xuân.

Phát biểu tại Hội báo Xuân, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc chúc mừng và biểu dương

những kết quả của các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh đã đạt được trong thời gian qua và đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông tiếp tục nỗ lực phấn đấu hơn nữa để sáng tạo ra những tác phẩm báo chí chất lượng cao; quảng bá, khẳng định sự phát triển của tỉnh; tôn vinh những người làm báo; khích lệ, phát triển văn hóa đọc của người dân Kon Tum; tiếp tục phát huy tốt vai trò là “Người chiến sĩ xung kích trên mặt trận văn hóa tư tưởng”, là cầu nối tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các cơ chế chính sách của tỉnh đến với đồng bào nhân dân các dân tộc.



*Đồng chí Y Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ khai mạc Hội báo Xuân. Ảnh: YĐ*

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan báo chí tỉnh cùng các sở, ban, ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến nhân dân các vấn đề thời sự, bảo đảm đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chú trọng đến công tác bồi dưỡng đội ngũ những người làm báo có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn cao và đạo đức nghề nghiệp trong sáng.

Hội báo Xuân diễn ra từ ngày 16 đến ngày 19/2/2024.

**PV**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/kon-tum-khai-mac-hoi-bao-xuan-giap-thin-nam-2024>